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การประชุมสัมมนาฯ กศจ. ภาคกลาง 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามท่ีได้น า เสนอก าหนดการ 

จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กศจ.  

ไปในสัปดาห์ท่ีผ่านมาแล้วน้ัน เมื่อวันท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา ส านักงาน ก.ค.ศ.  

ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในภูมิภาค ภาคกลาง รวม 25 จังหวัด เสร็จสิ้นไปแล้ว  

โดยมี รศ.นพ. ก าจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 

พร้อมน านโยบายของ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการเดินหน้าในการร่วมมือกันสร้างระบบ

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่ีแท้จริง  พันเอก ณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยาย 

ในเรื่องการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังน้ี การประชุมได้เน้นถึงการสร้างความเข้าใจในนโยบายเพื่อให้

เกิดการบูรณาการ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานของ กศจ. ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์

โดยตรงต่อวงการศึกษาไทยท่ีเป็นรูปธรรม  

 เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบ 

ผลการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในภาคกลาง ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงสรุปประเด็นส าคัญในการประชุม

มาเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน คือ กศจ. มีหน้าท่ีส าคัญหลัก 2 ประการ 

ได้แก่ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดเป็นหลักในเรื่องกระบวนการ 

ท้ังในเรื่องการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การย้ายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเน้นในเรื่องท่ีต้อง

แก้ไข คือ การบรรจุครูต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ถ้าบรรจุโดยไม่สอดคล้อง

กับความต้องการ ผลท่ีตามมาคือครูท างานไม่เต็มท่ีในโรงเรียนและโรงเรียนไม่อยากได้ครู แต่ถ้าครู

ได้บรรจุในโรงเรียนท่ีต้องการ ครกู็จะไม่อยากย้ายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนจะได้ครูตามต้องการส่งผลให้

การเรียนการสอนดีตามไปด้วยและหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงคือการบูรณาการ 



แผนการศึกษาจังหวัด ต้องได้รับความร่วมมือท้ังภาคราชการและภาคเอกชนในเบื้องต้น กศจ. 

ต้องมีข้อมูลโรงเรียน จ านวนโรงเรียน คุณภาพของโรงเรียน ท่ีต้ัง และจ านวนครูโดย กศจ. ต้องน า

ข้อมูลมาเขียนแผนว่าจะพัฒนาโรงเรียนแต่ละแห่งอย่างไร ซึ่งเช่ือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง

พัฒนาผลการศึกษาในจังหวัดให้มีการพัฒนาไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน  ท าให้เกิดการแข่งขันท่ีดีข้ึน  

ท้ังน้ี ให้หมายรวมถึงโรงเรยีนในสังกัดอื่น เช่น โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเทศบาล 

โรงเรียนเอกชน ก็ต้องบูรณาการร่วมกันสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทางการศึกษา 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดและเสนอแนะในประเด็นการแสวงหา

ผลประโยชน์จากการด าเนินงานท่ีไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ท้ังในเรื่องการย้าย การเลื่อนต าแหน่ง 

การประเมินวิทยฐานะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งในการประชุมสัมมนาฯ 

ครั้งต่อไป จะจัดข้ึนในภาคเหนือ วันท่ี 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

พินิจศกัดิ์  สุวรรณรังค ์

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
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